

Theo bài đăng trên tờ *Global Times* ngày 22/8, chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là một phần trong các chiến dịch ngoại giao tăng cường của Washington tập trung vào khu vực Đông Nam Á.



Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đi trên sân bay Căn cứ Paya Lebar ở Singapore ngày 22/8. (Nguồn: AFP)

Ngày 22/8, [Phó Tổng thống Mỹ](#) Kamala Harris đã có mặt tại Singapore để bắt đầu chuyến công du [Đông Nam Á](#) với 2 điểm dừng chân là Singapore và Việt Nam, đánh dấu chuyến thăm của quan chức cấp cao nhất trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden tại khu vực này.

Đáng chú ý, bà Harris cũng là Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam.

Những tháng gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ

Wendy Sherman và Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield đều đã đến thăm khu vực này.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã tham gia hàng loạt sự kiện cấp bộ trưởng liên quan đến ASEAN hồi đầu tháng Tám.

Các hoạt động cấp cao này phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden nhằm khôi phục quan hệ với các nước Đông Nam Á.

Một sự kiện cho rằng, trọng tâm ngoại giao của Mỹ trong nửa đầu năm nay là châu Âu, còn Đông Nam Á sẽ chiếm trọng tâm trong nửa cuối năm 2021.

Nhiệm vụ khó khăn nhưng khắt khe

Theo hãng tin AP, việc Taliban lên nắm quyền kiểm soát tại Afghanistan đã tạo ra một số cấp bách mới cho chuyến công du Đông Nam Á của bà Harris.

Với 2 điểm dừng chân tại Singapore và Việt Nam, chuyến công du lần này sẽ tạo ra một diện đàn đầu bà Harris không chỉ vai trò tích cực và trực tiếp hơn trong các vấn đề đối ngoại.

Nếu Phó Tổng thống Mỹ cũng sẽ có các hội nghị để nhắc nhở người đi mà bà và Tổng thống Biden coi là những giá trị cốt lõi của cộng đồng quốc tế 1 thế giới, chúng ta nên nhớ nhân quyền.

Đầu tiên là mối quan trọng trong bối cảnh có nhiều lo ngại đang dấy lên xung quanh tình hình lại của những người tị nạn và bé gái tại Afghanistan sau khi Taliban quay trở lại nắm quyền.

Với một thời gian dài trong sự nghiệp hoạt động trên cộng đồng và luật sư và cựu thẩm phán người Mỹ, bà Harris hiểu rõ hơn về các thách thức trong lĩnh vực ngoại giao và chính sách đối ngoại.

Tuy nhiên, chuyến thăm lần này của chính trị gia 56 tuổi chính là cột mốc tiếp theo bà Harris truy cập thị trường tiềm năng và chiến lược của [Độc lập-Thái Bình Độc lập](#) cũng như tái khẳng định cam kết mở rộng mối quan hệ với khu vực Đông Nam Á.



*Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (trái) và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong cuộc họp báo tại Istana vào ngày 23/8.
(Ảnh: Kevin Lim)*

Mục tiêu thực sự

Có 2 mục tiêu chính trong chuyến thăm của bà Harris lần này.

Về bản chất, chuyến thăm này nhằm mục đích khôi phục quan hệ đồng minh và đối tác của Mỹ

vĩi các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời thúc đẩy mĩc tiêu vĩ mĩt ởn Đĩ Dĩng-Thái Bình Dĩng ng tĩ do và rĩng mĩ.

Tuy vĩy, cĩt lỗi cĩa họĩt đồng ngoĩ giao này vĩn là cĩng cĩ thêm sĩ hiĩn dĩn cĩa Mĩ tĩi khu vĩc.

Hĩng tin AP cho hay, trong bĩi cĩnh Bĩc Kinh đang hành xĩ rĩt hung hĩng tĩi khu vĩc Bĩn Đông, chuyĩn thăm Viĩt Nam và Singapore chính là mĩu chĩt trong các mĩc tiêu ngoĩ giao và quĩn sĩ cĩa Washington tĩi khu vĩc.

Đĩi vĩi Mĩ, chuyĩn công du lĩn này cĩa bà Harris sĩ giúp cĩng cĩ chiĩn lĩĩc ởn Đĩ Dĩng-Thái Bình Dĩng ng tĩ ở Đông Nam Á đĩ khĩi đồng cuĩc cĩnh tranh vĩi Trung Quĩc.

Dĩ vĩy, vĩn đĩ chính ở đĩy là nhiĩu quốc gia Đông Nam Á nhĩn chung coi ởn Đĩ Dĩng-Thái Bình Dĩng ng là mĩt khĩi niĩm đĩa lý, hĩn là mĩt cuĩc đĩi đĩu đĩa chính trĩ.

Các nĩĩc trong khu vĩc này coi vĩc duy trì sĩ cân bĩng tinh tĩ giĩĩ các cĩĩng quốc trong khi cĩng cĩ vai trò trung tâm cĩa ASEAN trong hĩp tác khu vĩc chính là chính sách trĩĩng kĩ cĩa hĩ.

Vĩ vĩy, nĩ Phó Tổng thống Mĩ đĩu tiên đĩĩc cho là phĩi tĩn dĩng cĩ hĩi trong chuyĩn công du khu vĩc này đĩ nhĩc lĩi và gĩĩ dĩn hiĩu tích cĩc vĩ cam kĩt cĩa Mĩ đĩi vĩi các bĩn bè và đĩi tác.

Theo Thĩ giĩĩ và Viĩt Nam.